

Đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu kể về một đội viên dũng cảm

Dưới đây Đọc tài liệu hướng dẫn các em viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu kể về một đội viên dũng cảm:

Yêu cầu:

- Về hình thức: Đoạn văn từ 5 - 7 câu
- Về nội dung: kể về một đội viên dũng cảm

Gợi ý:

- + Câu mở đầu: Giới thiệu người đội viên dũng cảm mà em muốn kể là ai.
- + Các câu trong đoạn: kể về những việc làm mà đội viên dũng cảm đó đã thực hiện.
- + Câu kết: Cảm nhận của em về người đó.

Mẫu đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu kể về một đội viên dũng cảm

Đoạn văn 1

Em được biết tới chị Võ Thị Sáu, một nữ du kích trong kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam. Năm 14 tuổi, chị chính thức trở thành đội viên Công an xung phong Đất Đỏ. Chị Sáu vẫn được mọi người biết đến là một o du kích gan dạ, dũng cảm. Chị tham gia nhiều trận tập kích bằng lựu đạn, ám sát các sĩ quan Pháp và Việt gian. Thật buồn khi năm 1950, chị bị tòa án binh của quân đội Pháp đưa ra xét xử với tội danh làm chết một sĩ quan Pháp và 23 người Việt cộng tác với Pháp. Chị chính là đội viên dũng cảm nhất mà em cũng như các bạn biết tới.

>>>Tìm hiểu thêm với [viết đoạn văn kể về chị Võ Thị Sáu](#) để bổ sung cho bài làm.

Đoạn văn 2

Anh Kim Đồng chính là một đội viên dũng cảm mà em yêu kính và khâm phục. Anh tên thật là Nông Văn Dền, sinh năm 1928, là một người dân tộc Nùng tại tỉnh Cao Bằng. Tuy là người dân tộc thiểu số, nhưng được sinh ra trong cái nôi Cách mạng nên anh sớm đã giác ngộ lý tưởng Cách mạng và trở thành đội trưởng đội Nhi đồng cứu quốc. Anh được giao nhiệm vụ khuyến khích, vận động các bạn khác đi theo hoạt động và làm liên lạc cho Việt Minh. Năm 1943, khi đó, Kim Đồng mới mười lăm tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ canh gác, anh đã anh dũng hi sinh khi bảo vệ các đồng chí lãnh đạo rút lui về chiến khu an toàn. Sự hi sinh của anh đã trở thành tấm gương sáng chói truyền tình yêu dân tộc, yêu hòa bình vào mọi người. Anh quả thật là tấm gương sáng về tình yêu quê hương, đất nước cho chúng em noi theo.

[Đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu kể về một đội viên dũng cảm](#)

Trên đây là 2 đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu kể về một đội viên dũng cảm và những lưu ý các em có thể hoàn thành bài làm của mình. Còn rất nhiều các tài liệu [tập làm văn lớp 3](#) đang đợi các em khám phá. Chúc các em học tốt.